



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พลศึกษามศว เปิด 6 สาขาใหม่ ด้านสุขภาพ-นันทนาการ- สาธารณสุข

พลศึกษามศว โชว์เปิดสาขาใหม่ ดูความต้องการทางสังคมเป็นหลักย้ำ ไทยยังขาดผู้นำด้านสุขภาพ-นันทนาการ- สาธารณสุข

รศ.ดร.พันธ์วิรา ขวัญบุรณานันท์ คณบดีคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2553 คณะพลศึกษาเปิดสอบตรงใน 6 สาขาคือ 1. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบ่งเป็นวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 2. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แบ่งเป็นสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยและสิ่งแวดล้อม 3. สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ 4. สาขาพลศึกษา สุขศึกษา และสุขศึกษาเรียนควบคู่กับพลศึกษา ซึ่งเราเรียกว่า วิชาเอกคู่ ในแต่ละสาขาเน้นนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย สนใจดูแลสุขภาพและไม่เน้นแค่สุขภาพกายเพียงอย่างเดียวเรายังเน้นเรื่องสุขภาพใจอีกด้วย สาขาที่รับโควตานักกีฬาจากทั่วทุกจังหวัด สามารถยื่นหลักฐานต่างๆ ได้ที่คณะพลศึกษา การเรียนในแต่ละสาขาของคณะพลศึกษานั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเรียนง่าย หรือเรียนสาขาอะไรไม่ได้ก็หันมาเรียนพลศึกษา ความคิดนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะการเรียนคณะพลศึกษาที่มศวนั้น เราเน้นการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปอยู่ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขาวิชาอาจจะเน้นด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นฐานมากน้อยไม่เท่ากัน

“สำหรับปีการศึกษา 2553 นี้ ทางคณะเปิดรับสาขาสาธารณสุขศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ และอนามัยและสิ่งแวดล้อม อีกคณะที่เกิดขึ้นใหม่คือผู้นำนันทนาการ ทั้งสองสาขาใหม่นี้เกิดขึ้นเพราะเรามองเห็นว่าสังคมในขณะนี้ยังต้องการบุคลากรด้านการให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษา พฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งในขณะนี้ความรู้ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมยังมีพื้นที่ว่างอีกมากที่จะให้บุคลากรด้านนี้ได้ทำงาน ตลอดถึงเรายังต้องการผู้นำนันทนาการ ผู้นำกิจกรรมที่จะสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับบุคคลและองค์กรต่างๆ การเกิดสาขาใหม่ของคณะพลศึกษาจึงมองสังคมในภาพกว้างเป็นฐานสำคัญ”

รศ.ดร.พันธ์วิรา กล่าวอีกว่า ในการสอบตรงของคณะพลศึกษาทุกสาขาวิชาต้องสำเนาหลักฐานความสามารถหรือผลงาน ตลอดถึงการที่นักเรียนมีโอกาไปบำเพ็ญประโยชน์กับทางโรงเรียนหรือต่อสังคม หรืออาจจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ ควรจะเสนอเข้ามาเป็นแฟ้มสะสมผลงานและต้องส่งภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2552 โดยส่งมาที่ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิตใหม่ มศว สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือโทร. 081-686-3940